

Số : 12/THPT LT

Lộc Ninh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học**

Thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số 348/UBNDKGVX ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị 051/CTTTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; Công văn số 271/SGDĐT-GDTrH ngày 29/01/2021 của Sở GD&ĐT,

Trường THPT Lộc Thái yêu cầu thực hiện một số nội dung như sau:

1/ Tăng cường việc tuyên truyền, giáo dục các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021; Thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K”: Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tập trung-Khai báo y tế trong quá trình tham gia giao thông hoặc đến những nơi đông người... Hạn chế đi chuyển đến những địa phương đang có dịch. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên các kênh chính thống và thông báo kịp thời cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được biết; Hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người; đối với các hoạt động đã có kế hoạch tổ chức thì phải chủ động cắt giảm quy mô, số lượng người tham dự, thời lượng tổ chức chương trình, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

2. Tiếp tục thực hiện các phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường, thực hiện đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch và xà phòng... duy trì các phương án bảo đảm sức khỏe cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên. Duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo quy định; rà soát, bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng và các vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

3. Tiếp tục duy trì việc cài đặt và đánh giá các tiêu chí an toàn trường học trên ứng dụng (App) “An toàn COVID”, thực hiện đánh giá 02 lần/tuần. Kịp thời chấn chỉnh các tiêu chí chưa đạt để đảm bảo an toàn cho người học và cán bộ quản lý, nhà giáo trong các cơ sở giáo dục. Thực hiện việc kích hoạt ứng dụng “Khẩu trang y tế điện tử - Bluzone” trên các thiết bị thông minh.

4. Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế tại địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp đảm bảo an toàn trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19; báo cáo ngay với cơ sở y tế ở địa phương và thực hiện theo